

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về công trình khu tâm linh tại Khu Du lịch Cầu Kính Rồng Mây

Trong những ngày qua, một số cơ quan báo chí có phản ánh thông tin về khu tâm linh trong khuôn viên Khu du lịch Cầu kính Rồng mây (do Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Liên Sơn quản lý) có xây dựng bia đá ghi sự tích Quan Hoàng Bẩy tại đỉnh núi Hoàng Liên Sơn. Về nội dung này Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xin thông tin cụ thể như sau:

Dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn (tên thường gọi là Khu du lịch cầu kính Rồng mây) do Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn thực hiện, được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó có hạng mục công trình xây dựng khu tâm linh. Quá trình doanh nghiệp thực hiện đầu tư các hạng mục công trình (bao gồm cả khu tâm linh) đã được cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng thẩm định theo quy định của Luật xây dựng.

Tuy nhiên, khi đưa khu tâm linh vào hoạt động phục vụ du khách, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn đã có hoạt động quảng bá, đưa tin trên trang facebook của Khu du lịch về sự tích của khu tâm linh liên quan đến nhân vật Quan Hoàng Bẩy và có xây dựng 01 tấm bia ghi sự tích Quan Hoàng Bẩy tại khu tâm linh.

Trước thông tin này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, liên quan kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra thực tế và xác minh thông tin cho thấy: Nội dung thông tin giới thiệu về sự tích của Quan Hoàng Bẩy ghi trên bia đá tại khu công trình tâm linh và đăng tải trên trang Facebook của Khu du lịch cầu kính rồng mây là không có sở, vì vậy UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn gỡ tất cả các bài đăng giới thiệu về sự tích Quan Hoàng Bẩy trên trang Facebook của đơn vị và tháo dỡ tấm bia đá ghi sự tích Quan Hoàng Bẩy tại công trình tâm linh trong khuôn viên Khu du lịch cầu kính rồng mây (*đến nay Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn đã gỡ các tin bài đăng tải sự tích Quan Hoàng Bẩy trên trang facebook của đơn vị và tháo dỡ tấm bia đá ghi sự tích Quan Hoàng Bẩy tại khu tâm linh*); đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ và UBND huyện Tam Đường chỉ đạo UBND xã Sơn Bình và các phòng, ban liên quan của huyện Tam Đường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tín ngưỡng theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cung cấp thông tin đến Quý cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương Thường trú trên địa bàn tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương để phục vụ công thông tin, truyền thông về sự việc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý báo. Thông tin liên hệ: Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, điện thoại: 0981.106.905.
